

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๗ นาฬิกา

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน เมื่อเปิดประชุมแล้ว ได้ดำเนินการประชุม โดยเริ่มจากเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖

๒. รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี

จากนั้นประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหรือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ผากไปยังรัฐบาลพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป

ต่อมาประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายแทนคุณ จิตอิสระ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตดังกล่าว โดยได้กล่าวคำปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาฯ เพื่อทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไป จากนั้นที่ประชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุม ๗ ครั้ง

ต่อจากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เรื่อง กระทู้ถามสด และกระทู้ถามทั่วไป ดังนี้

๑. กระทู้ถามสด เรื่อง มาตรการควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วในทะเลจังหวัดระยอง ตั้งถามโดย ส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดระยอง โดยผู้ตั้งถามกล่าวถึงกรณีเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เกิดเหตุท่อส่งน้ำมันดิบของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งรั่วกลางทะเลจังหวัดระยอง ซึ่งห่างจากชายฝั่งท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประมาณ ๑๐ ไมล์ทะเล หรือประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ทำให้น้ำมันดิบไหลทะลักออกสู่ทะเลแพร่กระจายบนผิวน้ำเป็นบริเวณกว้าง โดยมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สัตว์น้ำทะเล ปะการัง และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในทะเล ซึ่งขณะนี้ทิศทางลมทะเลได้พัดเข้าสู่ชายฝั่งหาดจังหวัดระยอง นำมาซึ่งความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และสุขอนามัยของประชาชน รวมทั้งความเสียหายต่อความเชื่อมั่นด้านระบบพลังงานของประเทศ จึงได้ขอสอบถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่า ได้ดำเนินการต่อปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง

นายพงศ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบชี้แจงโดยได้อธิบายสาเหตุการรั่วไหลของน้ำมันดิบว่า เกิดจากท่อน้ำมันระเบิดและแตก ซึ่งทางบริษัท ได้เคยมีการซ่อมป้องกันภัยตลอดทุก ๓ ปี ทั้งนี้ผลการปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ดำเนินการโรยสารเคมีเพื่อควบคุมน้ำมันไม่ให้กระจายตัวไปมากกว่านี้ และได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ขณะที่

นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนประเทศโมซัมบิก ได้สั่งการผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เพื่อควบคุมสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม น้ำมันได้ไหลแพร่กระจายไปจนถึงอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ซึ่งทางผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการตรวจสอบว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แสดงความกังวลว่าอาจกระทบต่อการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เมื่อเช้านี้สภาพการควบคุมสถานการณ์น้ำมันดิบรั่วได้กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้ว

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับการฟื้นฟูเยียวยาสิ่งแวดล้อม โดยได้ระดมนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจ ซึ่งปรากฏว่าไม่พบคราบน้ำมันในหาดบ้านเพ แต่ยังคงพบที่อ่าวพร้าว แต่เป็นคราบน้ำมันที่เจือจางรวมทั้งได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ปรากฏว่าอยู่ในสภาพปลอดภัย และได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลมาวิเคราะห์ซึ่งต้องรอผลการตรวจให้เสร็จสิ้น ส่วนทรัพยากรทางทะเล ทั้งปะการัง และปลานั้น ไม่พบความเสียหาย อย่างไรก็ตาม คาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเข้าสู่สภาวะปกติเร็ว ๆ นี้

๒. กระทู้ถามสด เรื่อง การชุมนุมของประชาชนภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ ซึ่งถามโดย ส.ส.จिरายู ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ตามที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน อันจะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอสอบถามว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรและมีมาตรการควบคุม ดูแลประชาชนผู้ชุมนุมอย่างไรบ้าง

พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวถึงเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติความมั่นคงมาใช้กับสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ สิงหาคม นี้ ขณะเดียวกันได้ดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อดูแลการชุมนุมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นการต้องการระงับเหตุมากกว่าการป้องปราม ทั้งนี้ภาครัฐมีความพร้อมทั้งเรื่องการรักษาความสงบและดูแลพี่น้องประชาชนให้มีการชุมนุมอย่างสงบ ส่วนมาตรการในการควบคุมดูแลประชาชนนั้น ได้สั่งการให้ออกมาตรการที่จะเป็นเรื่องการป้องกันเป็นหลัก ไม่มีการตัดสิทธิของผู้ชุมนุมหากอยู่ในกรอบของกฎหมายและจะดำเนินการควบคุมดูแลผู้ชุมนุมตามหลักสากล จะไม่มีการใช้อาวุธโดยเด็ดขาด

๓. กระทู้ถามสด เรื่อง งบประมาณเพื่อสงเคราะห์ค่าทำศพตามประเพณี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งถามโดย **ส.ส.บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดนครราชสีมา** โดยกล่าวว่า งบประมาณดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เนื่องจากมีปัญหาผู้ที่เกี่ยวข้องไม่จ่ายค่าทำศพ ซึ่งเป็นจำนวนเงินศพละประมาณ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีสถิติในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้นกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ศพ งบประมาณกว่า ๕๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามว่าเพราะเหตุใดรัฐบาลจึงไม่จ่ายเงินค่าทำศพและจะจ่ายเมื่อใด

นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า รัฐบาลไม่มีเจตนาที่จะไม่จ่ายเงินค่าทำศพ ดังที่ผู้ตั้งกระทู้สอบถาม จากนั้น รัฐมนตรีช่วยฯ ประชา ได้อธิบายถึงความเป็นมาของระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการช่วยเหลือจัดการศพ ซึ่งที่ผ่านมามีงบประมาณไม่เพียงพอ แต่ก็ได้มีการจัดสรรงบกลางให้ แต่ที่ผ่านมามีปัญหาภัยพิบัติและปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ต้องจัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาดังกล่าวก่อน ทำให้การจัดสรรงบประมาณค่าทำศพล่าช้า อย่างไรก็ตาม ในปีนี้รัฐบาลได้ขอรับการ

สนับสนุนจากงบกลาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้รัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้ละเลยในการทำหน้าที่แต่ประการใด

๑. **กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การพัฒนาพื้นที่พืชมูลุณะแหล่งน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ** ตั้งถามโดย ส.ส.วิวัฒน์ชัย โทตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า แหล่งน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำ ฝ่ายน้ำล้น ตลอดจนห้วย หนอง คลอง บึง และแม่น้ำตามอำเภอ จังหวัด ต่าง ๆ ขณะนี้ได้ต้นเขินมาก บางแห่งสามารถเดินข้ามได้ เมื่อถึงฤดูฝนน้ำท่วม เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำแห้ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้นี้เป็นปัญหาซ้ำซากที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน และรัฐบาลทุก ๆ รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเหล่านี้ทำให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการแก้ไขปัญหา จึงขอเรียนถามว่า

๑. ลำน้ำห้วยชะยุ้ง จากอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ – อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดแนว ปัจจุบันต้นเขินมาก รัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรและเมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาลำน้ำห้วยทา จากอำเภอไพรบึง – อำเภอศรีรัตนะ – อำเภอพยุห์ ต้นเขิน ซึ่งเป็นลำน้ำที่สำคัญของเกษตรกรรมทั้ง ๓ อำเภอ อย่างไร และจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

๓. รัฐบาลมีนโยบายทำฝายน้ำล้นตามลำน้ำห้วยชะยุ้งและลำน้ำห้วยทา หรือห้วยอื่น ๆ เป็นระยะ ๆ หรือไม่ ถ้ามีจะดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

นายยุคล ล้อมแหลมทอง รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า กรมชลประทานได้ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำห้วยชะยุ้งหลายแห่งสามารถกักเก็บน้ำได้จำนวนมาก ส่วนลำน้ำห้วยทานั้น กรมชลประทานมีโครงการชลประทาน ๔๖ แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้จำนวนมากเช่นกัน และได้ถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นแล้ว ส่วนปัจจุบันกรมชลประทานได้มีโครงการเพิ่มอีก ๔ โครงการ ขณะนี้ได้ทำการสำรวจออกแบบเสร็จแล้ว และจะได้ดำเนินการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างต่อไป

๒. **กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การดูแลแก้ไขปัญหาล้างในประเทศไทยอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส)** ตั้งถามโดย ส.ส.กฤษณา ลาวติ ศิริโกมุท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดมหาสารคาม โดยกล่าวว่า เนื่องด้วยเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาเป็นวันช้างไทย และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีการเรียกร้องให้ประเทศไทยยกเลิกการค้าช้าง รวมถึงคำประกาศของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ในพิธีเปิดประชุมเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยจะเอาจริงเอาจังเพื่อแก้ไขปัญหาค้าช้างอย่างสิ้นเชิงให้ได้ รวมถึงได้เห็นว่าเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของไทย มีการลักลอบฆ่าช้างทำลายแม่ช้าง การค้าลูกช้างอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ เพราะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอเรียนถามว่า

๑. การให้สวัสดิการช้าง โดยรัฐบาลให้การดูแลช้างไทยอย่างเป็นระบบ หากเปรียบเทียบกับหมีแพนด้า รัฐบาลยังให้งบประมาณและการดูแลอย่างดี ปัจจุบันมีช้างป่า ๓,๐๐๐ ตัว ใน ๖๘ ผืนป่าในประเทศไทย โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกป่าให้ช้าง สร้างอาหารสัตว์ป่า ซึ่งรัฐบาลและเอกชนเคยดูแลแต่ไม่ทั่วถึง รัฐบาลจะดูแลแก้ไขให้ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. ช้างไทยยังเป็นเหยื่อของผู้แสวงหาประโยชน์ไม่หมดสิ้น การลักลอบจับลูกช้างจากป่า มีการสงวนสิทธิทางกฎหมาย เมื่อใดจะมีการหยุดยั้งขบวนการได้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาพระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น ๑๘ ฉบับ จะมีการบังคับใช้โดยนำมาบูรณาการร่วมกันอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. การรณรงค์การค้าช้างจากการถูกอ้างว่าเป็นศูนย์กลางการค้าช้างเป็นอันดับ ๒ ของโลก รองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีช้างป่ากว่า ๓,๐๐๐ เชือก ส่วนช้างบ้านนั้นเจ้าของสามารถใช้ประโยชน์จากช้างบ้านได้ ซึ่งมีจำนวน ๒,๘๘๗ เชือก แต่ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนมาตรการดูแลช้างป่านั้นได้มีการดำเนินการหลายประการ เช่น จัดตั้งกองทุนอาหารช้างป่า, เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากช้างป่า, จัดชุดปฏิบัติการไล่ต้อนช้างป่าให้เข้าป่า, จัดชุดสัตวแพทย์ดูแลรักษาช้างป่า เป็นต้น ขณะที่มีการเสนองบประมาณเพื่อดูแลช้างป่ากว่า ๑๐๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลตรวจสอบและป้องกันขบวนการจับช้างป่ามารวมสิทธิ เป็นช้างบ้าน รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบค้าช้างป่า โดยได้บูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ สร้างเครือข่ายร่วมกับต่างประเทศ เพื่อป้องกันและตรวจสอบการลักลอบขนงาช้าง ส่วนมาตรการระยะยาวได้ให้ยกเลิกช้างไม่ให้เป็นสัตว์พาหนะ, มีการกำกับดูแลด้านการซื้อและขายภายใต้การกำกับดูแลของอุทยานแห่งชาติ รวมถึงได้แก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

๓. **กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ความไม่เป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนของรัฐบาล** ตั้งถามโดย ส.ส.วัชร เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ โดยกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นเงินสูงถึง ๗.๕ ล้านบาทต่อราย ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ปรากฏว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มคนเสื้อแดง ซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกันกับรัฐบาลมากกว่า ทั้งที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีการก่อเหตุรุนแรงขึ้นแทบทุกวัน ทำให้ประชาชน รวมทั้งทหาร ตำรวจ ครู และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาก็ได้มีเหตุการณ์ระเบิดรถยนต์ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จนทำให้นายอิศรา ทองธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เสียชีวิต จึงขอเรียนถามว่า

๑. การให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นไปโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันหรือไม่ หากไม่เท่าเทียมกันขอทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

๒. เหตุใดรัฐบาลจึงให้ความช่วยเหลือและดูแลกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเป็นพิเศษ รวมทั้งยังแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๓. รัฐบาลจะดำเนินนโยบายปรองดองอย่างไร หากมีการเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมกันในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ขอทราบรายละเอียด

นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า การชดเชยเยียวยานั้น คณะกรรมการประสานงานได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว โดยเป็นหลักเกณฑ์และมาตรการพิเศษที่ไม่ยึดติดกับกฎหมายในกรณีปกติทั่วไป, มีการศึกษาตรวจสอบจากหลักเกณฑ์

ในต่างประเทศ จากนั้นรัฐมนตรีประจำ ได้อธิบายหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถทำนอกเหนือกฎระเบียบได้ รวมถึงการดำเนินการต้องยึดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย ภายใต้กฎหมาย

เมื่อจบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานได้ขอ นำเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๖ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย ส.ส. ๕ คน, ส.ว. ๓ คน, อดีต ส.ส. ๓ คน และ อดีต ส.ว. ๒ คน โดยคำนวณจากสัดส่วนสมาชิกที่อยู่ในพรรคการเมืองในปัจจุบัน

จากนั้นประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีเหตุระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อที่ประชุมรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๓.๕๓ นาฬิกา